

ILM - ผ่านได้ ก็ต้องไล่ตาม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ แล้ว จะมากล่าวตอนตลาดปิดไปแล้ว ก็ไม่ถูกซักเท่าไรนะ เพราะบางที ก็อาจจะเข้าไป ไม่ว่าจะหุ้น หรือ SET Index แต่ก็หวังว่า หลายๆ ท่าน คงไม่เข้าไปรอกมั่ง อย่างน้อยๆ เราก็เฝ้าตามกันมาทุกวัน จนรู้อยู่แล้วว่า แผนทางหนีทีไล่ ของเรานั้น อยู่ตรงไหน ซึ่งก็อย่างที่ว่าไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะ ถ้าเราคิดไว้ก่อนแล้ว และเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำอย่างที่เราคิดไว้ได้ด้วยนะครับ ถ้าคิดไว้แล้วไม่ทำ มันก็เท่านั้นแหละ... เคยกล่าวไว้แล้วว่า สิ่งที่สำคัญ ไม่ได้อยู่ที่ว่า คาดผิดหรือคาดถูก มันอยู่ที่ว่า หากมันไปไปตามเงื่อนไขต่างๆ นาๆ แล้วนั้น เราสนองตอบ หรือ มีแอดชั่น กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรมากกว่า เอาเป็นว่า อย่างวันวาน ก่อนที่ตลาดจะปิดไปตามที่เราเห็นนั้น เราก็ได้เห็นก่อนแล้วว่า ตลาด เริ่มจะวิ่งผ่านระดับพื้นที่ 1540-1545 ในตอนไหน แล้วพอผ่านได้ในเวลานั้น การแอดชั่นของเรา ก็ต้องเริ่มมีขึ้นได้แล้ว แต่ก็อย่างที่ หลายๆ ท่านก็จะเกิดการไม่มั่นใจขึ้นมากก็เป็นได้ เลยอยากจะขอมาดูวันนี้ อีกซักวัน ถ้าไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 1540 อีกนั้น ก็ยังไม่น่าสาย... ก็จริงอยู่นะ แต่เหนือเมฆก็ได้กล่าวไว้แล้ว สำหรับคนที่ จะเก็งกำไรระยะสั้น การผ่าน 1540-1545 ได้ ยิ่งไงก็ต้องตามน้ำหนักนะ หลุด 1520 ก็ต้องโยนทิ้งก่อน แต่ถ้าจะบอกว่า รอให้ชัด แล้วซื้อตามถ้อยๆ นั้นจริงๆ การถ้อยๆ มันต้องมีการซื้อมาในระดับ 1520 หรือต่ำกว่า มาก่อนหน้านี้แล้ว เพราะเป็นการซื้อเพื่อถือ แล้วรอการขึ้นในคลื่น 5 ไม่ใช่การซื้อเพื่อเก็งกำไร การซื้อเพื่อเก็งกำไร เมื่อก่อนนั้นแหละครับ ซื้อตาม แล้วไปรอขายแถวๆ 1575-1580 ก่อน แล้วค่อยดูอีกที

ดูตามเกม...

นี่ก็ถือว่า ผ่านได้ไวก่อน การเล่นเกมตามน้ำ ก็อาจจะต้องโดดเข้าเก็งกำไรได้ เพียงแค่ตั้งจุดรับความเสี่ยงไว้ หากจะมีพลิก ก็ต้องยอม... ทั้งหมด ต้องมีแผนที่อยู่ในเงื่อนไขไว้เสมอ

แนวรับ : ... 23.0-22.7 และ **ไม่ต่ำกว่า 22.5 ไว้ดีที่สุด**

เป้าหมาย : ... 25.5-26.0 เป็นเป้าหมายตามรูปแบบราคา

Price Chart...(ILM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ILM... จริงๆ ก็อย่างที่กล่าวมาในช่วงต้น การผ่านระดับราคา 22.70 ขึ้นมาได้ ถือเป็นการผ่านแนวต้านระยะสั้น ที่เป็นโครงสร้างของแนวโน้มเชิงบวก หรือแม้แตระดับราคาปิดในวันวาน ก็อาจจะยังต้องซื้อหรือห่อกลับบ้านมาเสียดายซ้ำ... แต่ถ้าจะเอามั่นใจในวันนี้นั้น ก็ไม่ผิด ซึ่งอาจจะมีย่อๆ ให้บ้างก็ได้ แต่จริงๆ ด้วยรูปแบบของ Price Pattern แบบนี้ อาจจะไม่ได้เปิดย่อ แต่อาจจะเปิดกระโดดขึ้นแรงๆ เลยก็เป็นไปได้สูงเลยนะ อาจจะต้องกล้าๆ ไล่ตามหน่อย ถ้ายังมองว่า เป้าหมายตามรูปแบบราคา มันคุ้มค่า... แต่จะว่าไปแล้ว หุ้น ILM มีรูปแบบของ กลุ่ม MA. ที่เป็นภาวะกระทิงมาก่อนหน้านี้ แปลว่า การขึ้นไกลกว่าเป้าหมาย ก็อาจจะทำได้อยู่นะ